



### 6.2.3 การจัดตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จำกัด จัดเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว โดยในส่วนกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้มอบหมายให้ ปตท. รับไปดำเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจำหน่าย ในลักษณะการแบ่งแยกตามบัญชี (Accounting Separation) ก่อนนำ ปตท. เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ปี หลังการนำ ปตท. เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปตท. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยได้มีการจัดโครงสร้างบริหารและระบบงานรองรับการแยกกิจการ การจัดแบ่งแยกทรัพย์สินและการแบ่งแยกทางบัญชี รวมทั้งการร่างสัญญาในการดำเนินการระหว่างกิจการทั้งสอง นอกจากนี้ได้มีการประสานงานกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการขอยกเว้นภาษีต่างๆ อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมที่จะเกี่ยวข้องใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการแยกกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เนื่องจากการเป็นการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง และในระหว่างดำเนินการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2546 และ 9 ธ.ค. 2546 ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า โดยให้ชะลอการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า และเห็นชอบการปรับโครงสร้างไฟฟ้าในรูปแบบ Enhanced Single Buyer โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล ดังนั้นการดำเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจำหน่าย จึงได้ชะลอออกไป เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปตท. จะยังคงดำเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติต่อไป โดยจะนำเสนอขออนุมัติการดำเนินการดังกล่าวจากคณะกรรมการ ปตท. และผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าว จะไม่ทำให้เกิดภาวะภาษีที่ไม่จำเป็นซึ่งจะเป็นภาระแก่ผู้บริโภคในอนาคต อีกทั้งการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตที่ ปตท. กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันจะสามารถดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดชะงัก โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2549

ทั้งนี้ การชะลอการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อผู้บริโภคแต่ประการใด เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) / สนพ. ยังคงเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินกิจการก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างราคาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า และอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ และปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านท่อในส่วน of Demand Charge ตั้งแต่ปี 2544